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สื่อ ประเด็นข่าว 

 บูรณาการ 7 องค์กรสุขภาพ 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

 กรมประชาสัมพันธ์ 

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รมว.สธ. ประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพไทย โดย

ทุกองค์กรสุขภาพ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ  กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.)  เป็นคร้ังแรกท่ีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร 7 ส. ซึ่งเป็นองค์กรขับเคล่ือนงานด้านสุขภาพ ได้

พูดคุยถึงภารกิจ แนวทางการท างานของแต่ละหน่วยงาน  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ สุขภาพ

และสุขภาวะของประชาชน ซึ่งจะส่งผล ให้เกิดการท างานขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้มอบให้ส านักนโยบาย

และยุทธศาสตร์เป็นแกนประสาน ในการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

 ศัลยกรรมเฟชออฟ 

เดลินิวส์ มติชน 

 โพสต์ทูเดย์  ผู้จัดการ

รายวัน คมชัดลึก  

ส านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ไม่อยากให้สังคมพุ่งเป้าหรือถกเถียงความหมายเกี่ยวกับค า

ว่าเฟสออฟเพราะไม่เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทยสภาชี้แจงชัดเจนแล้วว่า ไม่มีชื่อเรียกและสิ่งท่ี

ท าก็ไม่ใช่การเปลี่ยนหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล สถานประกอบการ หรือเอเยนซี หากท าผิดกฎหมายก็ต้อง

ด าเนินการ  และอยากให้ประชาชนสนใจเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนเรื่องของการควบคุมโฆษณาการเสริม

ความงาม กรมสบส. และ สคบ. ก าลังตรวจสอบดูแลอยู่ 

    ด้านนพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา  กล่าวถึงอาชีพที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมความงามว่า คนท่ัวไปสามารถ

ท าได้ แต่คงเป็นแง่ของลักษณะการตลาด หากเปรียบก็เหมือนกับบริษัทรับจ้างโฆษณาว่า ถ้าอยากจะท าส่วนนั้นส่วนนี้

สามารถไปท าที่ไหนได้บ้าง แต่คงไม่สามารถแนะน าได้ถึงเทคนิคการท าศัลยกรรมว่าจะต้องผ่าลักษณะแบบไหน 

อย่างไร เพราะเป็นส่วนของแพทย์ท่ีจะแนะน าแก่คนไข้ได้ ซึ่งการแนะน าหากเป็นแค่การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่ีเป็น

จริงก็สามารถท าได้ แต่ประชาชนต้องระมัดระวังและดูด้วยว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นการโฆษณา

เกินจริงก็ถือว่ามีความผิด ซึ่ง สคบ.และ สบส.ต้องเข้าไปดูแล แต่หากกล่าวอ้างถึงแพทย์ แพทยสภาก็จะเข้ามาดูแล

ด้วย       

     ด้าน นายอ าพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ.ให้สัมภาษณ์ โฆษณาดังกล่าว อาจเข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง  ว่า ในวันท่ี 

4 มี.ค. ดร.เซปิง จะเข้าให้ข้อมูลกับ สคบ.ซึ่งอาจมาเองหรือส่งผู้แทนมาก็ได้ เพราะวันท่ี 24 ก.พ. ดร.เซปิงไม่ได้

เดินทางมาให้ข้อมูล ส าหรับแพทย์ท่ีถูกกล่าวอ้างก็ได้ส่งผู้แทนมาให้ข้อมูลไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวน

จากผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังระบบ  เพื่อเอาผิดกับผู้ท่ีโฆษณาเกินจริง โดยจะน าเรื่องนี้เข้าสู่ท่ีประชุมบอร์ด สคบ.ในวันท่ี 11 

มี.ค. เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป  

    สคบ.อยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับ สธ. และแพทยสภา โดยอาจจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาใหม่ 1 ชุด เพื่อท าหน้าที่

ในการร่างระเบียบควบคุมเอเยนซีหรือนายหน้าที่ท าการโฆษณาเกินจริงเรื่องสุขภาพและความงาม  เหมือนประเทศ

เกาหลีใต้ เพราะปัจจุบันคลินิกเสริมความงามมีการใช้เอเยนซีมาก อาจมีโทษทั้งจ าและปรับเหมือน พ.ร.บ.คุ้มครอง

เด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ท่ีมีการเอาผิดกับเอเยนซีด้วย โดยจะน า

เรื่องนี้เข้าสู่ท่ีประชุมบอร์ด สคบ. วันท่ี 11 มีนาคมนี้ 

มติชน   -เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สคบ. กล่าวถึงการตั้ง

คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านปัญหาสุขภาพและความงามว่า ต้องรอการประชุมคณะกรรมการ สคบ.ในคร้ังต่อไป 

โดยจะมีหน่วยงานประมาณ 7-8 หน่วยงานเข้ามาร่วมอยู่ด้วย จะมาดูตั้งแต่เรื่องโฆษณาและลงลึกไปถึงมาตรฐานท่ี

เก่ียวโยงกับวิชาชีพ เรื่องของยา และรวมไปถึงผิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่งจะมีต ารวจและกรมสอบสวน

คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ามาร่วมในคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย 

  3 มาตรการคุมนักสูบหน้าใหม ่

ไทยโพสต์,ไทยรัฐ     -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการ
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บริโภคยาสูบแห่งชาติว่า ท่ีประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนฯป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่และเฝ้าระวัง

ธุรกิจยาสูบท่ีมุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ โดยเร่งรัดการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหา

เร่งด่วน ใน 3 มาตรการ ได้แก่ 1.เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบบริเวณรอบสถานศึกษา 

และพื้นท่ีเสี่ยง 2.การโฆษณา/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในการตลาดออนไลน์ โดยให้กรมควบคุมโรค ตั้งคณะท างาน

เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง ก าหนดมาตรการ แนวทางการด าเนินงาน บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาและการขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่อออนไลน์และระบบอินเตอร์เน็ต และ 3.การก าหนดเรื่องบุหร่ี เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน

สถานศึกษาตามระบบการนิเทศและประเมินผลสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

      นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-18 ปี โดย

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด   โดยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบระดับจังหวัด   ท่ัวประเทศ 

 ความปลอดภัยทางถนน 

แนวหน้า,สยามรัฐ 

คอลัมน์ 4มุมเมือง,

ส านักข่าวไทย,ทีวีช่อง5 

    -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. กล่าวภายหลัง เป็นประธานการประชุม  เรื่องการด าเนินงาน

ความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข 2559 ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการ

สูญเสียจากการบาดเจ็บจากการจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย กระทรวงสาธารณสุข  จึง

เร่งด าเนินการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยจัดการประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหาแนวทางร่วมกันในการ

ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร โดยมีเป้าหมายระยะสั้น คือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ให้น้อยกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และในระยะยาวลดอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรของคน

ไทยลดลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยได้ก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบด้านความ

ปลอดภัยทางถนน  มีการจัดท ามาตรการองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดเป็นแนวปฏิบัติ เน้นการป้องกัน 3 พฤติกรรม

เสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว และสวมหมวกกันน็อก และคาดเข็มขัด

นิรภัย เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น  

      นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวจะเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการด่านชุมชนทั่วประเทศ สกัดก้ันผู้ท่ีมี

พฤติกรรมเสี่ยงท้ัง เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ออกสู่ถนนใหญ่เป็นต้น 

 ภาษีเคร่ืองดื่มรสหวาน 

กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอข่าว นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทย กล่าวว่า สมาคมไม่เห็นด้วยกับแนวคิด

ของรัฐท่ีจะจัดเก็บภาษีสรรพ สามิตเคร่ืองดื่มรสหวานจากน้ าตาล เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เป็นการเลือกปฏิบัติกับสินค้าเคร่ืองดื่ม เนื่องจากโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีไม่สมดุล    ส่วนแนวคิดว่าน้ าตาลอันตรายต่อสุขภาพ ตามหลักโภชนาการ น้ าตาลเป็นคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็น

สารอาหารประเภทหนึ่งท่ีร่างกายต้องการ และให้ประโยชน์หากบริโภคอย่างพอเหมาะ ไม่ต่างจากสารอาหารประเภท

อ่ืนๆ จึงเห็นว่าแนวคิดดังกล่าว เป็นการเลือกปฏิบัติกับน้ าตาล และเฉพาะกับน้ าตาลในเคร่ืองดื่มเท่านั้น 

      แม้ภาษีจะท าให้เคร่ืองดื่มบางประเภทมีราคาที่สูงขึ้น จนอาจท าให้ปริมาณการบริโภคลดลง แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าจะท าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีดีข้ึนเสมอไป เพราะอาจหันไปทานอาหารหรือดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีลักษณะและส่วนประกอบ 

เช่น ปริมาณพลังงานหรือน้ าตาลท่ีใกล้เคียงกัน เช่น เคร่ืองดื่มรสหวานท่ีผู้ผลิตชงขายในร้านอาหารหรือแผงลอยท่ัวไป 

ซึ่งหาซื้อได้ง่ายแต่ราคาถูกกว่า เนื่องจากไม่มีภาระภาษี  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น มาตรการนี้นอกจากจะไม่ช่วยเรื่อง

พฤติกรรมการบริโภคแล้ว ยังอาจท าให้รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยลง เพราะคนเปลี่ยนการบริโภคจากสินค้าท่ีเสียภาษีไป

บริโภคสินค้าที่ไม่เสียภาษี 

          ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เหน็ดว้ยกับการเก็บภาษีเครือ่งดื่มรส

หวาน  เพราะจะลดการบริโภคน้ าตาลท่ีมากเกินความจ าเป็นของ ผู้บริโภค ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยวิธีการอาจเรียกเก็บ

ตามปริมาณน้ าตาล หรือก าหนด ค่าปริมาณน้ าตาลท่ีเป็นส่วนประกอบใน เคร่ืองดื่มต่อหนึ่งหน่วย สินค้าใดมีปริมาณ

มากเกินความจ าเป็นต่อหนึ่งหน่วยบริโภคก็เสียภาษีเพิ่ม          ทั้งนี้ภาษีดังกล่าวเรียกว่า "ภาษีสุขภาพ" มีความ

แตกต่างจาก "ภาษีบาป" ตรงท่ีประเภทสินค้าของภาษีบาป เช่น เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แทบไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

ขณะที่เคร่ืองดื่มท่ีมีน้ าตาล ยังสามารถแปรรูปน้ าตาลเป็นคาร์โบไฮเดรต ที่ร่างกายมีความจ าเป็นต้องได้รับในปริมาณที่

เหมาะสมแตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย ฉะนั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูลอย่างดี เพื่อจะไม่กระทบต่อผู้บริโภคราย
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อ่ืน ที่บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้ว 

          ท้ังนีก้ารเก็บภาษีเป็นเพียงสิ่งท่ี มูลนิธิฯ เหน็ดว้ย แต่ส่ิงส าคัญ และอยากเหน็มากกว่า คือ การก ากับ ดูแล

เคร่ืองดื่มท่ีมีน้ าตาลและคาเฟอีน จาก อย. ควรอยู่ในทิศทางเดียวกัน เช่น หลายย่ีห้อท่ีเป็นเคร่ืองดื่มชูก าลัง แต่ถูก 

อย. เข้มงวดมากกว่าเคร่ืองดื่มประเภท "น้ าชา" ท้ังท่ีมีน้ าตาลและคาเฟอีน เช่นกัน 

 รับมือภัยแล้ง 

ข่าวสด   -เสนอข่าว นพ.สุริยา รัตนปริญญา  นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ออกประกาศถึงโรงพยาบาลประจ าอ าเภอท้ัง 23 แห่ง รวมถึง

สาธารณสุขอ าเภอท้ัง 23 อ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อีก 227 แห่ง เร่งกักเก็บส ารองน้ า

สะอาดให้เพียงพอ ทั้งน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค น้ าที่ใช้น้ าส าหรับการผ่าตัด ซักล้าง ประกอบอาหารในโรงครัว น้ า

ดื่มส าหรับ ผู้ป่วยและญาติ หากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดสุ่มเสี่ยงท่ีจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าให้ประสาน

ขอสนับสนุนน้ าจาก อปท.ในพื้นท่ี หรือรายงานมายังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานการประปาหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือ 

 โรคไข้เลือดออก 

ไทยโพสต์ ข่าวสด 

เดลินิวส์ บ้านเมือง 

กรุงเทพธุรกิจ 

  -เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ประชุมติดตามการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออกในพื้นท่ี กทม . สั่ง 50 เขตเร่งก าจัดยุงลายในพื้นท่ีรกร้างไร้เจ้าของ พร้อมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน

ก าจัดลูกน้ ายุงลายในบ้านตัวเอง หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีแล้วกว่า 2,227 ราย โดยพื้นท่ีฝั่งธนบุรีพบมาก

ท่ีสุด เพราะเป็นพื้นท่ีสวน ต้นไม้เยอะ ชี้มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีก 

      ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชัน  เพื่อติดตามรายงานผลไข้เลือดออก ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะ

เชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งบริเวณพื้นท่ีระบาดของโรคไข้เลือดออก หากพบว่า  มีเคสต้อง

สงสัยจะมีการแจ้งผ่านแอปนี้เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นท่ีทันที  

 สธ.โดนเว็บปลอมอ้างข้อมูลสุขภาพ 

มติชน  -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับแจ้งจากนายรชฏ พนมวรรณเวช ว่า มี

ผู้น าภาพตนไปเผยแพร่ให้ได้รับความเสื่อมเสีย ใช้ภาพ โลโก้และชื่อหน่วยงานของ สธ.เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืน จึงได้

มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สธ.ตรวจสอบ พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวใช้ชื่อเว็บไซต์ ( URL) คล้าย

กับชื่อเว็บไซต์ของ สธ. และเว็บไซต์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายหนึ่งในประเทศไทย จึงได้

ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความท่ี สภ.เมือง นนทบุรี ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท าหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

รายดังกล่าวตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์นั้น โดยความผิดท่ีเกิดข้ึน จะด าเนินการท้ังผู้ให้บริการแก่บุคคล

อ่ืนในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หากผู้ใดพบ

การกระท าดังกล่าวขอให้แจ้งความด าเนินคดีทันที 

 เปิดใจหมอตุ่ย รพ.อุ้มผาง เตียงคนไข้ไม่พอ   

เว็บไซต์ไทยรัฐ -เสนอข่าว นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ หรือหมอตุ่ย   ผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง   เจียดเงินเดือนส่วนหนึ่งเป็นค่ารักษา

ให้กับคนไข้ท่ีไร้สัญชาติและยากจน  เผยมีเตียงคนไข้  60เตียงซึ่งไม่เพียงพอต่อคนไข้ท่ีมาเข้ารักษาตัว แต่โชคดีท่ีได้

เอกชนและผู้ใหญ่ใจบุญช่วยบริจาคเงิน –ยา มาให้  ลุยแก้หนี้กว่า 30 ล้าน  เม่ือ 3ปีก่อน  จนเหลือ 10ล้าน  ส่วนการ

ขอรับบริจาคท่ีผ่านมา ได้มีผู้บริจาคเข้ามาเป็นจ านวนมาก รวมท้ังยังมีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคยาโดยส่งพัสดุมาให้ 

 มาตรการป้องกันโรคโปลิโอ 

เดลินิวส์      -เสนอข่าว นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สคร.ท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า  ได้เร่งสร้างเกราะคุ้มกัน

โปลิโอ ด้วยการเดินหน้ามาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ 1.เร่งรัดเรื่องความครอบคลุมวัคซีนในเด็ก 2.เสริมความเข้มแข็งของ

ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 3.จัดให้มีกลไกติดตามระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1422 

 มอบห้องส้วมผู้สูงอาย ุ

แนวหน้า      -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดห้องส้วม ผู้สูงอายุ รพ.สต.บางพลับ 

และส่งมอบโครงการห้องน้ า ของหนู ณ โรงเรียนวัดสาลีโข   ภิตาราม จังหวัดนนทบุรี และบริษัทโฮมโปร เซ็นเตอร์ 

จ ากัด (มหาชน) เป็นภาคีเครือข่ายของกรมอนามัยตั้งแต่ปี 2549 สนับสนุนงบประมาณ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 
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พร้อมท้ังได้พัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย และจัดอบรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการ

ใช้ส้วมท่ีถูกต้องด้วย 

 

ไทยรัฐ 

เชื้อโรคในน้ าแข็งบด 

     -เสนอข่าว สถาบันอาหาร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าแข็งบดจากร้านขายน้ าแข็ง   และโรงงานท าน้ าแข็งจ านวน 5

ตัวอย่าง จาก5ย่านการค้าใน กทม.และ  จ.สมุทรปราการ  ได้แก่ ย่านซอยอิสรภาพ ย่านเพชรเกษมซ.4 ย่านพรานนก                    

นิคม อุตสาหกรรมบางปู ย่านสี่แยกบางนา  ผลวิเคราะห์พบว่า  มีน้ าแข็งบด ตรวจพบเชื้ออี.โคไล ปนเปื้อน ย่านเพชร

เกษมซ.4 ย่านพรานนก และสี่แยกบางนา ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 78 (พ.ศ. 2527) ก าหนดให้

น้ าแข็งต้องตรวจไม่พบเชื้อ อี.โคไล ปนเปื้อนเลย  ขอแนะว่าควรเลือกซื้อน้ าแข็ง จากร้านท่ีใช้ถังน้ าแข็งที่สะอาด ไม่มี

ของอย่างอ่ืนแช่รวมอยู่ด้วย และไม่มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมปะปน 

 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์   -เสนอบทความให้ความรู้ สาระส าคัญ ของพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร.1422 หรือ 

ส านักโรคติดต่อท่ัวไป โทร.02 590 3170 

 คกก.ก าลังคนด้านสุขภาพระดับพื้นที่  

เนชั่นสุดสัปดาห์ -เสนอบทความ กล่าวว่า คสช. ได้จัดต้ังคณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ มี นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต

รมว.สธ. หัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ และ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ จึงได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการจัดการ

ก าลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท า

หน้าท่ีประธานกรรมการ เพื่อหนุนเสริมการท างานในภาพรวมและภาพพื้นท่ีให้สอดรับกัน จะเป็นกลไกน าร่อง ที่จะ

ศึกษาให้ทราบถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมของกลไกวางแผนก าลังคนที่มุ่งให้เกิดการบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์ เกลี่ย หรือ 

จัดระบบการท างานเสริมหนุนกันของก าลังคนในพื้นท่ีระดับท้องถ่ิน โดยค านึงถึงก าลังคนที่อยู่ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข รวมถึงกระทรวงอ่ืนๆ โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานจัดการ  นอกจากนี้ ยังต้องเร่งขยายองค์ความรู้เรื่องการบริหาร

จัดการก าลังคนไปสู่ฝ่ายวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้เขตสุขภาพมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ก าลังคนด้านสุขภาพมาขึ้นด้วย  

     ขณะท่ีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ที่มี นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ก าลังเดินหน้าหาค าตอบของการวางแผน

ก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560- 2569) คาดว่าจะได้ผลกลางปี 2559   

 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

ผู้จัดการรายวัน  

 360องศา  

-เสนอบทความโดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เนื้อหากล่าว ถึงกระทรวงสาธารณสุขว่า  

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนท่ีจะให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับเด็กผู้หญิง ป.5 ทุกคน โดยจะเริ่มฉีด

ในปีหน้า ในปัจจุบันนี้โรงเรียนต่างๆ เห็นความส าคัญมากขึ้น และมีโครงการของกรุงเทพมหานครให้เด็กวัยรุ่นได้รับ

การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ด้วย อย่างไรก็ดี วัคซีนนี้มีความส าคัญมาก ดังนั้น เด็กตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้น

ไปควรได้รับวัคซีนนี้ แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือโครงการท่ีจะจัดสรรวัคซีนฟรีให้โดยกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม คุณพ่อคุณ

แม่ก็ควรพาบุตรหลานท้ังหญิงและชายท่ีเป็นวัยรุ่นมาฉีดวัคซีนนี้ 

 ช่วยเหลือหญิงท้องโตกว่า 2ปี 

มติชน     -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวถึงกรณีนางโสภา เจริญผล อายุ 41 ปี ท้องโตกว่า 2 ปี แถม

ท้องยังโตขึ้นเรื่อยๆ แพทย์ลงความเห็นว่าอาจจะเป็นเนื้องอกว่า นางโสภาถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่ รพ.ราชวิถี ตรวจ

เบ้ืองต้นพบว่า สาเหตุท่ีท้องโตข้ึนเนื่องจากมีเนื้องอกขนาดใหญ่ที่บริเวณอุ้งเชิงกรานหรือบริเวณใกล้เคียงกับมดลูก จึง

ท าให้ดูเหมือนเป็นการตั้งครรภ์ ส่วนจะเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นต้องผ่าตัดก้อนเนื้อออกมาตรวจก่อน คาดว่าจะผ่าตัด

ก้อนเนื้อในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์นี้ 

 ช่วยเหลือน้องไอดินทารกถูกแทง14แผล 

www.sanook.com -เสนอข่าว แพทย์รพ.ขอนแก่น เร่งช่วยเหลือ “น้องไอดิน” ทารกถูกมีดแทง 14 แผล อาการยังทรงตัว คาดว่าหากไม่

ติดเชื้อโอกาสรอดสูง 

 ระบบคัดกรองทารกแรกเกิด 40 โรค 

ไทยโพสต์ 

ไทยรัฐ 

    -เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้แถลงโครงการ คัดกรองโรค ในทารกแรกเกิด  เพื่อ



                                                             สรุปข่าววันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ป้องกันไทรอยด์บกพร่องและโรคทางพันธุกรรม ก่อนจะแสดงอาการ ขยายจาก 2 โรคเป็น 40 โรค พร้อมเตรียมขยาย

เป็นมาตรฐานท่ัวประเทศ และจากการด าเนินงานมากว่า 10 ปีนั้น รพ.ศิริราชได้ตรวจกรองทารกไปแล้วกว่า 300,000 

ราย โดยจ านวนนี้พบทารกท่ีเป็นไทรอยด์บกพร่อง 80 ราย โรคทางพันธุกรรม (พีเคยู) 6 ราย ซึ่งทารกเหล่านี้ได้รับ

การวินิจฉัยก่อนอายุ 14 วัน วิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันและรักษาทารกได้ 100%   

  -ด้าน ผศ.นพ.นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล กล่าวว่า น่าเสียดายท่ีโครงการนี้ยังจ ากัดอยู่แค่ท่ีรพ.ศิริราชและรพ.เครือข่ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น และได้รับ

การสนับสนุน               จาก สปสช. และในปี 2557 สปสช.ได้สนับสนุนเพิ่มการคัดกรองโรคทางพันธุกรรม                   

เมตาบอลิกเพิ่มเป็น 40 โรค และในอีก 2 ปีข้างหน้ารพ.ศิริราชจะเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้การตรวจกรองนี้

กลายเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป 

 

เว็บไซต์ไทยรัฐ 

ไข้หวัดนก ‘H7N9’ 

-เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันโรค(ซีเอชพี)ของฮ่องกง เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยชายติดเชื้อไข้ หวัดนก H7N9 โดยผู้ป่วยรายนี้

เดินทางมาฮ่องกงวันท่ี 5 ก.พ. ก่อนจะเริ่มมีอาการป่วยจากไข้หวัดหลายอย่างรวมท้ังมีไข้ ไอ หายใจสั่น เข้ารับการ

รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลหลายแห่ง และได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคปอดบวม ต่อมาห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของ

ฮ่องกงก็ได้เผลผลตรวจว่า ชายคนนี้ติดเชื้อไข้หวัดนกจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่ โรงพยาบาลปริ้นเซส มาร์กาเร็ต  

    รายงานของซีเอชพี ระบุว่า ภารยาของเขาไม่มีอาการป่วยใดๆนอกจากลูกชายท่ีมีอาการเจ็บคอแต่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส 

H7N9 ตอนนี้ก าลังติดตามผู้ท่ีสัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย 

 ยาโซเดียมวาโปเลท 

ไทยรัฐ       -เสนอบทความ   นายเบอนัวต์ วาลเลต์ ผอ.ส านักงานสาธารณสุขฝรั่งเศส แถลงข่าวว่า รัฐบาลจะเริ่มมาตรการ

บังคับให้ผู้ผลิตยากันชัก ซึ่งมีชื่อสามัญว่า "โซเดียมวาลโปเลท" ระบุค าเตือนบนฉลากให้ชัดเจนว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ควร

ใช้ยา เพราะอาจท าให้               เด็กเกิดมาพร้อมภาวะบกพร่องทางสมอง ซึ่งรวมถึงอาการดาวน์ซินโดรมและออทิ

สติก และมีมาตรการบังคับใช้ เริ่ม 1 มี.ค.เป็นต้นไป  และจากการผลส ารวจของส านักงานสาธารณสุข แคว้นโรนส์-

แอลป์ของฝรั่งเศส ปี 2549-2557 พบเด็กแรกเกิด                   ท่ีมีอาการผิดปกติทางสมองมีความสัมพันธ์กับการ

ใช้ยาโซเดียมวาลโปเลทในระหว่าง มารดา ตั้งครรภ์   ส่วนทางด้าน สหภาพยุโรป ได้ออกกฎควบคุมการใช้ยากันชัก

โซเดียมวาลโปเลทตั้งแต่ปี 2557 โดยระบุว่าแพทย์ไม่ควรจ่ายยานี้ให้แก่ผู้หญิงในวัยเจริญพันธ์ุ อายุระหว่าง 15-49 ปี 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบในการตั้งครรภ์. 

 ไวรัสซิกา 

แนวหน้า   -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐเช็ก เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นรายแรกของประเทศ แต่ยัง

ไม่แน่ชัดว่า เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ หรือเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด  

  -มีรายงานว่า ตัวแทนการท่องเท่ียวในจีนได้แนะให้บรรดานักท่องเท่ียวระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หลังจากพบผู้ป่วย 

3 รายจาก 5 รายติดเชื้อไวรัสซิกาขณะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนในต่างประเทศ โดยมณฑลเจ้อเจียง มีรายงาน

ผู้ป่วย 3 ราย โดยท้ังสามรายเดินทางไปท่องเท่ียวในฟิจิและซามัว นอกจากนี้ ส านักงานการท่องเท่ียวยังได้แนะให้นัก

เดินทางหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นท่ีพบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส    ซิกา และติดตามข้อมูลข่าวสารจากท้ัง

องค์การอนามัยโลก รัฐบาลจีน  

  

 

 

สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่  http://www.moph.go.th/ops/iprg 
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